

# สารจากนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

## ท่านสมาชิกสมาคมนักวิจัยที่เคารพรักทุกท่าน

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง จากนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันใหม่ของไทยในเวทีสากล พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) ที่ไทยต้องเผชิญมาหลายทศวรรษ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ

การศึกษาวิจัยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในปีนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยจึงจะจัดให้มีกิจกรรมสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกิจกรรมการสัมมนาในเวทีระดับนานาชาติ ตัวอย่างเช่น “ASEAN Sustainable Energy Week (ASE)” ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร หรือ การสัมมนาวิชาการในเวทีระดับชาติ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกสมาคมนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของสมาคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคม เช่น โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยผ่านวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ของสมาคม กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การสร้างเครือข่าย ฯลฯ สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม <http://ar.or.th/>

ท้ายสุดนี้ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในเทศกาลสงกรานต์ของไทย กระผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขออวยพรให้ปีใหม่ที่กำลังมาถึงนี้ นำพาแต่สิ่งดีๆ มาให้ ทั้งความสุขสันต์ ความรักใคร่ ความสงบสุข และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ โปรดอวยพระพรให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านสมความปรารถนา มีพลานามัยดี และประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ  
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย